



ประกาศกรมการปกครอง

เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติราชการกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
“กรมการปกครอง ใส่สะอาด”

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ กำหนดให้รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและ ภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้านหรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ, แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๑) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) กำหนดให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ, พระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติราชการตามการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อกำหนด จริยธรรมกรมการปกครอง ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ในการนี้ เพื่อเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาการบริหาร และปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใสของกรมการปกครอง ข้าพเจ้า นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง คณะผู้บริหาร และบุคลากร ในสังกัดกรมการปกครองทุกระดับ ขอแสดงเจตจำนงว่าจะบริหาร และปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส และตรวจสอบได้ และดำรงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นข้าราชการที่ดี ดังนี้

๑. ยึดมั่นและรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๒. บริหาร และปฏิบัติงานโดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็น จากประชาชน มุ่งอำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้

๓. บริหาร และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยยึดหลักนิติธรรม มุ่งเน้นมาตรฐาน การปฏิบัติงานตามคู่มือที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับกำหนด ทั้งนี้ หากการบริหารหรือปฏิบัติงานใด ๆ ต้องใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจ ต้องคำนึงถึงหลักคุณธรรม หลักกฎหมาย โดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการ และประโยชน์ของรัฐเป็นสำคัญ

๔. บริหาร และปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคลโดยยึดระบบคุณธรรม ประกอบด้วย ยึดหลักความรู้ ความสามารถ ยึดหลักความเสมอภาคทางโอกาส ยึดหลักความมั่นคงในอาชีพ และยึดหลักความเป็นกลางทางการเมือง

๕. บริหาร และปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการดำเนินการ พร้อมทั้งต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินการทุกขั้นตอนภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนด

๖. บริหาร และปฏิบัติงานโดยใช้ทรัพยากรในการบริหาร อาทิ ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ ทรัพย์สินของทางราชการ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ความประหยัด และคุ้มค่า

๗. ศึกษา สำรวจ และตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชน และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็น รวมถึงปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกระยะเวลา และลดช่องทางการประพตติมิชอบต่าง ๆ

๘. ให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ในพันธกิจของกรมการปกครอง เกี่ยวกับความตระหนักรู้ของบุคลากรภายใน และบุคลากรภายนอกองค์กร ในมิติ การปฏิบัติหน้าที่ การใช้อำนาจ การใช้งบประมาณ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจในการให้บริการ และอื่น ๆ สำหรับประกอบ การพัฒนากรมการปกครองสู่องค์กรสมรรถนะสูง

๙. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยการประพฤติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมกรมการปกครอง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและศรัทธาต่อประชาชน

๑๐. เผยแพร่ และเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงานตามพันธกิจของกรมการปกครอง เพื่อสร้างความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์กรมการปกครอง <http://www.dopa.go.th> เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลอำเภอเพื่อการบริหารงานปกครอง <http://www.amphoe.com> และสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ

ทั้งนี้ หากผู้ใดพบการทุจริตประพตติมิชอบหรือการกระทำใดที่ฝ่าฝืนตามประกาศฉบับนี้ สามารถร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ผ่านกองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ กรมการปกครอง ทางหมายเลข โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๙ ๙๑๒๓ - ๔ และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมการปกครอง ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๖ ๐๕๓๐ หรือช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ <http://anticor.dopa.go.th/complain> กรมการปกครอง จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และหากพบการกระทำผิดจะลงโทษผู้กระทำการดังกล่าวตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์)

อธิบดีกรมการปกครอง